

EKH – ผู้ตลาดไหว แปลว่า ก็คงจะมีดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... วันวาน ภาพของตลาด หรือ SET Index นั้น ดูจะไม่น่าสนใจเอาเสียเลยนะ อาจจะไม่ต่างกับสปีดดาท์ที่แล้วเลยก็ได้ แล้วอย่างนี้ ต่อให้ใครมาบอกว่าหุ้นตัวนั้นน่าสนใจ หุ้นตัวนั้นน่าเล่น ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้นั่นแหละครับว่า ท่านคงทำตังหนึ่งๆ หรือ อาจจะบอกแค่ว่า “อืมมมม” ... หรือ ถ้าใครที่เห็นตลาดแดงๆ แล้วดูหุ้นบางตัว กลับขึ้นได้ หรือ ปิดไปด้วยตัวเลขสีเขียวๆ นั้น บางท่านก็ไม่เชื่อว่า จะดีจริง พอลองเข้าไปกดกราฟ หรือ ดูสัญญาณทางเทคนิค ก็อาจจะไม่ได้ดีจริงอย่างที่ราคาหุ้นในกระดานเป็นก็ได้... การที่หุ้นขึ้น หรือ เป็นสีเขียว อาจจะไม่ใช่จะดูกันแค่วันสองวัน ถ้าคนเล่นกราฟเป็น ดูกราฟเป็น ก็ต้องดูกันเป็นแนวโน้ม หรือ ถ้าจะเอาจริงๆ อาจจะต้องอ่านกันยาวๆ ว่าจะคุ้มค่ากับการซื้อไหม... แม้ว่าระยะยาวๆ หรือ เอาแค่ระยะกลางๆ ยังไม่ดี แต่ระยะสั้น พอจะเก็งกำไรได้ไหม พอจะสู้กันสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ไหม ต่อให้ตลาดลงๆ หรือ จะลงยังไง แต่ถ้าทรงของหุ้นตัวไหนๆ ดูแล้วน่าสนใจ น่าสวนตลาดได้ยาวๆ ก็ไม่ควรจะต้องกลัวตลาดให้มากนักครับ... ปัญหาหนักก็เลยมีอยู่ว่า มันจะมีไหมล่ะ หุ้นตัวนั้น จะเจอไหมล่ะ หุ้นที่กราฟสวยๆ แล้วแนวโน้มจะสวนตลาดได้ หรือ จะมีสักกี่ตัว หรือ ถ้าเจอ ถ้ามีแล้ว จะเป็นไปตามที่เราคิดไหม ถ้าซื้อไปแล้ว ผลตอบแทนจะได้อย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่า... คำตอบ จะอยู่ที่ว่า ถ้าเจอแล้ว ซื้อไปแล้ว อย่าไปหวังว่ามันจะเป็นตามที่เราคาดไว้ในทางเทคนิคมากนักครับ หุ้นขึ้นมีสิ่ง เพียงแต่ ถ้าซื้อไปแล้ว ราคาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเทคนิคของเครื่องมือที่เราใช้ ทุกอย่างที่เราคิด หรือคาดไว้ ก็ยังคงเป็นไปได้เสมอ

ดูตามเกม... แอบๆ มา แอบๆ ขึ้น แม้ว่าจะมีรอบลง แต่ก็เรียกว่า ไม่ได้ลงจริงๆ เท่าไหร่ ดูจาก Volume ในช่วงปรับตัว ก็พอดูได้... แต่รวมๆ แล้ว เล่นทางขึ้นอยู่มากกว่า (รอดูยาวๆ ด้วย อาจมีดี)

- แนวรับ** : ... 6.20 ก็น่าสน หรือ 6.20-6.10 ยังคงเก็บได้
- เป้าหมาย** : ... จริงๆ จะดู 6.3-6.4 ก่อน ถ้าขึ้นได้ มองยาวเลย

Price Chart...(EKH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EKH... คำว่า ขึ้นได้ แล้วจะมอง ยาวเลย คำว่ายาวเลยนั้น จะหมายถึงมีเป้าหมายในทางเทคนิค ซึ่งจากรูปแบบของสัญญาณที่ใช้ตามภาพนี้แล้วนั้น ก็จะมองเป้าหมายยาวๆ ไว้ที่ระดับ 10.0-12.0 แม้ว่าจะมีแนวต้านทางโครงสร้าง อยู่หลายระดับก็ตาม ไม่ว่าจะด่านแรก ที่ 6.3-6.4 ด่านต่อไป ก็ 7.0 และ 7.5 แต่การที่ขึ้นไปยืนเหนือระดับ 6.30-6.40 ได้แล้วนั้น จะเป็นสัญญาณที่น่าจะยืนยันได้ว่า แนวโน้มขาลง น่าจะจบลงไปเรียบร้อยแล้ว และการจะเริ่มเป็นขาขึ้น ก็มาจากสัญญาณของการเริ่มเป็นกระทิง (ภาพจาก MA.) โอกาสจะมองระยะกลางๆ ขึ้นไป ที่ราคาจะสร้างจุดสูงสุดแบบ All Time High จึงมีความเป็นไปได้ (หลุด 5.8 ผิด)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน